

กฎข้อบังคับในการใช้สถานที่หลบภัย

สถานที่หลบภัยเป็น สถานที่จำกัดดำเนินการใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่มาก
ไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติ ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานที่หลบภัย

สถานที่หลบภัยคือ	ภัยพิบัติที่เกิดจากที่อยู่อาศัยพังทลาย ใช้ชีวิตอยู่อาศัยไม่ได้ สถานที่หลบภัยนี้จึงเป็นที่พักชั่วคราวในการดำรงชีวิต
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในสถานที่หลบภัย	สถานที่หลบภัย ผู้ที่อาศัยในระแวกสถานที่หลบภัย ก่อตั้ง ดำเนินการ ทุกคนร่วมมือในการดำเนินการ
กฎข้อบังคับในการใช้ชีวิตในสถานที่หลบภัย	ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำรงชีวิต
	ทำตามกฎข้อบังคับไม่ทำความสับสนวุ่นวาย กลมเกลียวปรองดอง
	ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีเด็กเล็ก
	ผู้ที่มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบาย กรุณารีบแจ้งให้ผู้ที่ดำเนินการในสถานที่หลบภัยทราบ
	กระจกหน้าต่างแตก ภายในห้องข้าวของกระจัดกระจายอาจเป็นอันตราย มีป้ายแจ้งอันตรายห้ามเข้าในห้องนั้นเด็ดขาด
	สำหรับชาวต่างชาติ ถ้าในสถานที่หลบภัยมีภาษาเดียวกันกรุณาแจ้งข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน
	อื่นๆ ถ้าไม่เข้าใจในการใช้สถานที่หลบภัย ปรึกษาสอบถามได้
อาหาร สิ่งของ	การแจกอาหารแจกตามลำดับกฎรักษากฎ
	อาหารอาจจะไม่เพียงพอ ขอความร่วมมือในการแจก เด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้มีครรภ์ ผู้พิการก่อน
	การแจกอาหาร แจกตามเวลาที่กำหนด การรับอาหาร จะต้องมีการแสดงบัตรทะเบียนที่ลงบรรทัดในของสถานที่หลบภัย
	อาหารเด็ก นมเด็ก ข้าวต้ม ฝ้ายอ่อน จำเป็นต้องใช้กรุณาแจ้งปรึกษา สอบถามต่อเจ้าหน้าที่สถานที่หลบภัย

การใช้พื้นที่	การใช้พื้นที่แบ่งตามครอบครัว แบ่งตามหมู่บ้านเป็นต้น ออกไปนอกสถานที่หลบภัยแล้วกลับเข้ามา กรุณาทำความสะอาดรองเท้าที่สกปรก หรือ พื้นที่ในการหลบภัย อาจให้มีการถอดรองเท้าเพื่อความสะดวก ในช่วงเวลากลางคืน กรุณาอย่าทำให้ผู้ที่หลับต้องตื่น	
	สัตว์เลี้ยง	สุนัขหรือแมวห้ามนำเข้ามาในห้อง ผู้ดำเนินการจัดการในสถานที่หลบภัยจัดที่ให้ กรุณาดูแลที่สถานที่จัดไว้
	ความปลอดภัยสถานที่ส่วนตัว	สถานที่ส่วนตัวของคนอื่น กรุณารักษาสิทธิห้ามรบกวนสถานที่ของผู้อื่น
ทำความสะอาด	กรุณารักษาความสะอาดในสถานที่หลบภัย ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการทำความสะอาด ขยะที่มาจากสถานที่หลบภัย กรุณาทิ้งในที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น	
ห้องน้ำ	ห้องน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ เมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อย กรุณาลาดน้ำ รักษาความสะอาด	
ป้องกันอัคคีภัย	พื้นที่หลบภัยห้ามสูบบุหรี่ สูบบุหรี่เฉพาะสถานที่จัดไว้ให้เท่านั้น	
การใช้โทรศัพท์	โทรศัพท์มือถือถือ ในพื้นที่หลบภัยควรหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้รบกวนผู้หลบภัยคนอื่น	
	พื้นที่สถานที่หลบภัยกรุณาใช้ระบบดับเสียง ในสถานที่หลบภัย มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการฟรี (มี 3 เครื่อง 1 เครื่องสามารถโทรศัพท์ออกต่างประเทศได้) กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์นาน	
การเลิกดำเนินการของสถานที่หลบภัย	การปิดดำเนินการสถานที่หลบภัย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	
อื่นๆ	ถ้าต้องมีการย้ายสถานที่หลบภัย กลับบ้าน ไปอาศัยบ้านคนรู้จัก กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่หลบภัยทราบ	